

Số: /BC-HĐND

Cao Bằng, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành giám sát trước kỳ họp thứ hai, thẩm tra các báo cáo và tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp về đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời nhấn mạnh và có ý kiến về một số nội dung như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ văn hóa - xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1. Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được giữ vững. Trước tình hình diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh Covid-19, ngành Giáo dục - Đào tạo đã tích cực, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, có các biện pháp phù hợp trong hoạt động dạy và học; kịp thời hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ hè sớm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đồng thời tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9, lớp 12 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp một cách linh hoạt.

Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng hoạt động dạy, học và kế hoạch tổ chức các kỳ thi. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các bậc học, cấp học còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa đảm bảo; tỉ lệ phòng học bán kiên cố, phòng học nhờ, mượn, tạm cấp tiểu học của

tính còn cao, chiếm tỉ lệ trên 50%. Một số đơn vị trường học được đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học chưa khai thác, sử dụng hết công năng của thiết bị, gây lãng phí trong đầu tư.

Việc bố trí đội ngũ nhà giáo chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các trường, các bậc học vẫn chưa được giải quyết tốt ở một số địa phương. Nhiều cơ sở giáo dục còn thiếu nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị, thư viện, nhân viên bảo vệ hợp đồng theo Nghị định 68 nên việc triển khai các hoạt động giáo dục hiệu quả chưa cao; còn thiếu giáo viên của một số môn học mới: Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ đối với cấp tiểu học; môn Tin học đối với cấp trung học cơ sở và môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) đối với cấp trung học phổ thông.

Ban đề nghị: Cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học. Chủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động dạy, học bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển trường, lớp hợp lý theo nhu cầu thực tiễn; ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các cơ sở giáo dục trong lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường bán trú, nhất là các trường sau sắp xếp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu, đặc biệt quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa và đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục năm 2019. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục năm 2021, tiếp tục rà soát, bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các bậc học, ngành học, các nhà trường.

2. Đối với lĩnh vực Y tế

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, duy trì nề nếp. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính của ngành Y tế theo Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Ngành Y tế đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ sở khám, chữa bệnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cho công tác điều trị và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo quy định. Việc cải cách hành chính trong khám chữa bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, chất lượng khám, chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến; hoạt động khám, chữa bệnh tại một số phòng khám và trạm y tế xã còn hạn chế. Nhiều trạm y tế chỉ làm nhiệm vụ tiêm phòng, hầu như không có người dân đến khám, chữa bệnh. Thực tế cho thấy, sau khi sáp nhập, các trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế

xã đang phải đối mặt với một số khó khăn, vướng mắc về cơ sở hạ tầng và phương tiện, trang thiết bị còn thiếu, chưa có kinh phí để đầu tư, các khoa lâm sàng nhân lực chưa đảm bảo đúng theo quy định. Nguồn nhân lực y tế vẫn còn bất cập so với yêu cầu hoạt động của ngành, vẫn còn thiếu bác sĩ, cán bộ y tế có trình độ sau đại học... Sau sáp nhập xã, thị trấn, hiện nay nhiều trạm y tế xã bỏ hoang, trong khi đó người dân phải đi thăm khám tại trạm y tế xã mới với cung đường rất xa.

Ban đề nghị: Cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành, nhận thức của nhân dân về phòng chống dịch bệnh; trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Tỉnh cần có phương án, giải pháp hợp lý về hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các xã sau sáp nhập, để người dân bớt khổ hơn. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở y, dược tư nhân và công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế để đảm bảo các hoạt động này hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

3. Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của tỉnh phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, một số mặt công tác thuộc các lĩnh vực thực hiện chưa kịp thời, còn chậm tiến độ, chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc triển khai các Đề án, dự án còn chậm so với tiến độ đề ra. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao chưa được quan tâm đầu tư tương xứng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Việc sáp nhập xóm, tổ dân phố đã phát sinh một số vấn đề bất cập, về việc sử dụng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; xảy ra thực trạng vừa thừa, vừa thiếu nhà văn hóa. Mặt khác, một số công trình, cơ sở vật chất nhà văn hóa quy mô nhỏ, xuống cấp, chưa kịp thời đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Công tác xã hội hóa các hoạt động VH-TT-DL còn hạn chế. Công tác quảng bá phát triển du lịch chưa khai thác hết tiềm năng, hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu, khả năng thu hút kêu gọi đầu tư còn thấp. Công tác quản lý, bảo tồn các di tích, danh lam thắng cảnh địa phương cần được quan tâm, chú trọng, hạn chế khách du lịch tự ý xâm phạm di tích.

Ban đề nghị: Cần có những đổi mới đột phá, chiến lược trong quản lý, đầu tư, quy hoạch có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hạ tầng du lịch, cách thức làm du

lich đáp ứng nhu cầu của thị trường du lịch trong tình hình mới. Sớm xây dựng và ban hành Đề án hỗ trợ xây mới, tu bổ nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng các xóm, xã trên địa bàn tỉnh, nhất là các xóm sau sáp nhập để nhân dân sớm có nơi sinh hoạt, hội họp, triển khai các chủ trương, nghị quyết của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa. Sớm ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX đã đề ra.

4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Các nhiệm vụ về lao động, thương binh và xã hội được triển khai toàn diện; chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công và các diện đối tượng chính sách được giải quyết đúng quy định. Công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép cùng với việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đảm bảo; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động đúng quy định; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến việc làm, giảm thu nhập của người lao động; Sức ép về việc làm còn lớn, chất lượng việc làm thấp chưa bền vững nhất là khu vực nông thôn; tỉnh Cao Bằng chưa có khu công nghiệp, các doanh nghiệp quy mô hoạt động nhỏ chưa tạo được nhiều việc làm cho người lao động ngay tại địa phương, dẫn đến lao động trẻ của tỉnh dịch chuyển đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoại tỉnh để làm việc. Nguồn lực đầu tư hàng năm cho Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không đạt chỉ tiêu đề ra do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 một số thị trường lao động tạm dừng tiếp nhận lao động (chỉ đạt 18% KH). Công tác tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số huyện còn gặp khó khăn.

Ban đề nghị: Chú trọng công tác giải ngân hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Các nội dung về đào tạo nghề nông thôn cần được quan tâm, nghiên cứu sao cho phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả sau đào tạo, để người học có thể sinh sống được bằng nghề đã đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề nghiệp gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chế độ ưu đãi người có công; Triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về giảm

nghèo, về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm và mua bán người.

5. Lĩnh vực Thông tin và truyền thông

Ngành Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền toàn diện về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Tuy nhiên, năng lực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình còn hạn chế, một số thiết bị kỹ thuật được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Hệ thống thông tin ở cơ sở chưa được quan tâm đầu tư. Công tác bảo mật, an toàn thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa được quan tâm đúng mức. Còn tình trạng một tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý dịch vụ dịch vụ viễn thông, Internet.

Ban đề nghị: Quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và truyền dẫn phát sóng truyền hình tỉnh; bổ sung đồng bộ các trang thiết bị quan trọng, cần thiết cho công tác phát thanh, truyền hình; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, vận hành hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng; phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí, xuất bản; tăng cường quản lý công tác bảo mật thông tin, công tác quản lý các dịch vụ viễn thông.

6. Lĩnh vực Tôn giáo

Báo cáo chưa nêu đánh giá về tình hình thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ban đề nghị UBND tỉnh thông tin, làm rõ thêm tình hình, kết quả công tác tôn giáo trong 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

III. ĐỐI VỚI BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu;

đoàn kết thống nhất triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Do đó, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được duy trì và tiếp tục tăng trưởng.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh nhận thấy một số tồn tại hạn chế chưa nêu đầy đủ và chưa đúng so với nhiệm vụ điều hành của UBND tỉnh: vấn đề phân cấp cho địa phương chưa được đề cập đến; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong việc theo dõi giải quyết hoàn chỉnh các hồ sơ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; Sự phối hợp của UBND tỉnh với HĐND tỉnh, Thường trực và các ban HĐND tỉnh trong trao đổi thông tin, giải quyết công việc chưa chặt chẽ; Đánh giá kết quả bầu cử chưa chính xác theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm và cần có đánh giá sát với nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đồng thời, quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo điều hành thực hiện linh hoạt và hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

2. Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao.

5. Quan tâm chỉ đạo, đồng hành, tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính mới sắp xếp, sáp nhập phát triển. Kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, quan tâm đến đội ngũ cán bộ dôi dư, đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

7. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, chuyển đổi số, hướng tới kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

8. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và các địa phương có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan, nhất là giải quyết những vấn đề còn

tồn tại, vướng mắc; phân công rõ nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm, đồng thời tăng cường khâu kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh được các sở, ban, ngành, ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

III. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Tờ trình số 1813/Tr-UBND ngày 16/7/2021 về việc xin ý kiến đối với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 như mức thu đang áp dụng ở năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Việc HĐND tỉnh quyết định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên; mức thu học phí của các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật (quy định tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật Giáo dục số 43/2019/QH 14).

Tờ trình của UBND tỉnh đã đảm bảo cơ sở pháp lý và thực tiễn, Ban nhất trí giữ nguyên mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 như năm học 2020 - 2021 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Ban đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

2. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đầy đủ theo quy định. Dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục và đã được Sở Tư Pháp thẩm định (Báo cáo số 93/BCTĐ-STP ngày 09/6/2021).

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Ban nhất trí và đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh xem xét thông qua.

3. Nghị quyết Quy định về một số cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đầy đủ theo quy định.

Dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục và đã được Sở Tư Pháp thẩm định (Báo cáo số 100/BCTĐ-STP ngày 15/6/2021).

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về một số cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Ban nhất trí và đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh xem xét thông qua.

4. Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đầy đủ theo quy định. Dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục và đã được Sở Tư Pháp thẩm định (Báo cáo số 99/BCTĐ-STP ngày 15/6/2021).

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030 là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét, thống nhất về tên gọi của Nghị quyết này với Nghị quyết Quy định về một số cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 về thời gian thực hiện (*đến năm 2030 hay giai đoạn 2021 - 2030*).

Ban nhất trí và đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh xem xét thông qua.

5. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đầy đủ theo quy định. Dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục và đã được Sở Tư Pháp thẩm định (Báo cáo số 128/BCTĐ-STP ngày 16/7/2021).

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật (quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ).

Qua thẩm tra, Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết với mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 360.000, đồng/tháng, bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh xem xét thông qua.

6. Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2022

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đầy đủ theo quy định. Dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục và đã được Sở Tư Pháp thẩm định (Báo cáo số 115/BCTĐ-STP ngày 24/6/2021).

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2022 là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Qua thẩm tra Ban nhận thấy, việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2022 là rất cần thiết, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu xóa xong 6.602 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2022 và tiếp tục rà soát, hỗ trợ bổ sung những năm tiếp theo. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND tỉnh cần xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện cần xác định rõ đối tượng để việc hỗ trợ bảo đảm đúng theo các chương trình, quy định và thực tế của địa phương. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến thêm về mức hỗ trợ cụ thể cho từng loại nhà như đã nêu trong dự thảo nghị quyết.

Ban nhất trí và đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, kính trình kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP; các Phòng thuộc Văn phòng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nông Hải Lưu